

ROX iPark đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

14:55 24/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Vừa qua, diễn đàn Bất động sản công nghiệp toàn quốc diễn ra tại Hà Nội đã thu hút sự tham gia của hơn 300 đơn vị trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực này.

Sự kiện nhằm tạo cơ hội kết nối và chia sẻ kiến thức giữa các chuyên gia đầu ngành, các nhà đầu tư (NĐT), cũng như các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực này. Với sự tham gia của nhiều đại diện từ các doanh nghiệp lớn, diễn đàn đã mang đến cái nhìn tổng quan về tình hình thị trường trong năm 2024 và những tiềm năng, xu hướng mới nhất.

Tổng kết thị trường và những xu hướng mới

Chương trình bắt đầu với phần tổng kết nhanh về tình hình thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam trong năm 2024. Qua đó, các chuyên gia nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của lĩnh vực này trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ các doanh nghiệp FDI. Sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp (KCN) hiện đại và đồng bộ không chỉ giúp tăng cường khả năng cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường quốc tế mà còn góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa nền kinh tế.



Diễn đàn Bất động sản công nghiệp toàn quốc diễn ra tại Hà Nội.

Các xu hướng mới trong lĩnh vực này cũng được phân tích sâu rộng, bao gồm việc ứng dụng công

nghe số trong quản lý khu công nghiệp và phát triển các mô hình khu công nghiệp xanh, thân thiện với môi trường. Các đơn vị tham gia cũng chia sẻ về việc tối ưu hóa các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, giúp giảm thiểu chi phí và rủi ro trong quá trình đầu tư.

Vai trò của dịch vụ tư vấn pháp lý trong việc hỗ trợ doanh nghiệp FDI tham gia đầu tư

Trong khuôn khổ chương trình, phần tọa đàm với chủ đề “Chìa khóa thành công đối với doanh nghiệp FDI” đã thu hút sự chú ý lớn. Đáng chú ý, bà Vũ Thị Thu Hằng, Giám đốc kinh doanh của ROX iPark, đã có những chia sẻ quan trọng về vai trò của dịch vụ tư vấn pháp lý trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp FDI khi tham gia đầu tư vào Việt Nam.



Các chuyên gia chia sẻ về định hướng đầu tư, pháp lý và các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp FDI phát triển – kinh doanh tại Việt Nam.

Bà Hằng nhấn mạnh rằng một trong những chìa khóa quan trọng để thu hút và hỗ trợ các NĐT FDI chính là cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên sâu và đa ngôn ngữ. Đội ngũ tư vấn của ROX iPark không chỉ nắm vững các quy định pháp lý mà còn có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư (IRC) và giấy phép đăng ký doanh nghiệp (ERC). Đây là những thủ tục quan trọng nhưng phức tạp đối với các NĐT nước ngoài, đặc biệt là những đơn vị chưa quen thuộc với quy định về thủ tục hành chính tại Việt Nam.

Kinh nghiệm và chiến lược phát triển của ROX iPark

Trong suốt quá trình phát triển, ROX iPark luôn hợp tác chặt chẽ với VNIC, một trong những đơn vị tư vấn đầu tư và cho thuê bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam. Quan hệ đối tác này không chỉ giúp ROX iPark mở rộng mạng lưới khách hàng mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời khẳng định vị thế của mình trong thị trường bất động sản công nghiệp. Đặc biệt, ROX iPark không chỉ nổi bật với vai trò là đơn vị phát triển khu công nghiệp, mà còn ghi dấu ấn với kinh nghiệm gần 30 năm trong việc phát triển và quản lý bất động sản công nghiệp.

Bà Vũ Thị Thu Hằng chia sẻ rằng ROX iPark luôn cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng, từ cơ sở hạ tầng hiện đại đến các dịch vụ hỗ trợ đầu tư toàn diện, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các NĐT, đặc biệt là những NĐT FDI.

ROX iPark đang chuẩn bị giới thiệu khu công nghiệp tiếp theo tại tỉnh Hải Dương - KCN Gia Lộc. Dự án dự kiến ra mắt vào cuối năm 2024, đầu năm 2025. KCN Gia Lộc được đánh giá là một dự án có nhiều tiềm năng, với lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi, chính sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn, và hệ thống hạ tầng hiện đại đồng bộ. Đây được kỳ vọng sẽ là điểm đến hấp dẫn cho các NĐT FDI trong thời gian tới.

Diễn đàn Bất động sản công nghiệp toàn quốc 2024 đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong ngành cùng nhau trao đổi và hợp tác. ROX iPark, với những đóng góp nổi bật của mình, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, đặc biệt là trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/rox-ipark-dong-hanh-cung-doanh-nghiep-fdi>